

*
Số ~~465~~ HD/ĐU

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

HƯỚNG DẪN

Học tập chuyên đề năm 2018

“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về *“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”*; Hướng dẫn số 52-HD/TW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 *“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”* và Công văn số 3652-CV/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2018 trong Đảng bộ KTNN như sau:

I. CHỦ ĐỀ, MỤC TIÊU

1. Chủ đề năm 2018

Đảng ủy KTNN thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018 *“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”* gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW; Nghị quyết số 06-NQ/TW (khóa XII) và tiếp tục duy trì thực hiện Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN.

2. Mục đích

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động KTNN trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Xây dựng và đưa việc thực hiện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, Kiểm toán viên nhà nước, đặc biệt là của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp theo phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, đi vào nề nếp thường xuyên và có hiệu quả.

3. Yêu cầu

Việc thực hiện phải thực chất, không hình thức, xa thực tế, bài bản và sát với đặc thù hoạt động của KTNN. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái và những biểu hiện *“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”* trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung

1.1. Các đảng bộ, chi bộ quán triệt nội dung chủ đề năm 2018 để tổ chức học tập và làm theo tấm gương của Bác về “*phong cách làm việc*” và “*tác phong công tác*” văn minh, chuyên nghiệp, tận tụy, sáng tạo, nêu gương trong đó chú trọng phát huy tính gương mẫu trong thực hiện của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

1.2. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm và Nghị quyết Trung ương 4, 6 (khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết khác của Đảng cấp trên trên cơ sở bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ xây dựng Đảng và các phong trào thi đua yêu nước.

1.3. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cùng với việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1.4. Học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN “*Công minh - Chính trực - Nghệ tinh - Tâm sáng*” ban hành theo Quyết định số 268-QĐ/ĐU ngày 19/12/2013 của Đảng ủy KTNN và Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-KTNN ngày 29/8/2016. Thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt Chuẩn mực KTNN số 30 - Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước, trong đó Kiểm toán viên nhà nước có trách nhiệm tăng cường, củng cố uy tín và độ tin cậy của nhân dân đối với KTNN thông qua việc thực hiện tốt các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp đó là: “*Liêm chính, độc lập và khách quan*”, “*Trình độ, năng lực và kỹ năng chuyên môn*”, “*Thận trọng nghề nghiệp và bảo mật*” nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động của KTNN là minh bạch, công bằng, vô tư và khách quan.

1.5. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2018 vào nội dung kiểm tra; chương trình, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể cùng cấp trong việc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ.

2. Phương pháp thực hiện

2.1. Trên tinh thần nội dung chủ đề học tập năm 2018, tập thể cấp ủy lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể gắn với kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn và mang tính đột phá nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại; những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết. Cấp ủy tổ chức quán triệt những nội dung đó để mỗi đảng viên lựa chọn một số nội dung viết Bản cam kết cá nhân nộp, lưu tại Chi bộ để theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

2.2. Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình; đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, những biểu hiện hoặc dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để góp ý, xây dựng kế hoạch ngăn chặn, khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại niềm tin cho đảng viên và quần chúng.

2.3. Người đứng đầu là đồng chí Bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Bám sát kế hoạch công tác năm 2018 và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, trên cơ sở đó xây dựng đề cương sinh hoạt và quán triệt tại các buổi sinh hoạt chi bộ. Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong Nghị quyết số 06-NQ/TW về “*Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*”; “*Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập*”; “*Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới*”; “*Công tác dân số trong tình hình mới*”.

2.4. Cấp ủy các đơn vị cần đề ra các biện pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện công tác của đơn vị để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2018. Thông qua các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phối hợp với lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt việc thực hiện nghiêm Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN; Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước; Chuẩn mực KTNN số 30 - Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước; Chỉ thị số 769-CT/KTNN ngày 29/4/2016 của Tổng KTNN về việc “nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN”; Chỉ thị số 873-CT/KTNN ngày 27/5/2016 của Tổng KTNN về việc “tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán” và các chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tăng cường công tác xây dựng Đảng.

1.5. Cấp ủy phân công các ủy viên theo dõi việc thực hiện, xác định thời gian, mức độ hoàn thành, lấy kết quả thực hiện kế hoạch này làm một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại cơ sở đảng, đảng viên cuối năm. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị và ban thường vụ các tổ chức đoàn thể cùng cấp phát động thi đua, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên tìm hiểu, viết bài và đăng ký học tập, làm theo Bác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ KTNN xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2018. Cấp ủy tổ chức quán triệt tới đảng viên để mỗi đảng viên lựa chọn ít nhất một nội dung và xây dựng Bản cam kết thực hiện năm 2018 (*theo mẫu gợi ý gửi kèm Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng*); định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo công tác hàng quý, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm; gắn kết quả thực hiện với việc đánh giá, phân loại cơ sở đảng, đảng viên cuối năm.

2. Ban Tuyên giáo tham mưu Thường trực Đảng ủy KTNN chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

3. Các đơn vị báo chí, truyền thông của KTNN đẩy mạnh việc tuyên truyền, đăng bài viết, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương và nhân rộng trong toàn ngành.

4. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2018 vào chương trình kế hoạch kiểm tra năm 2018 của Đảng ủy và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy làm cơ sở cho việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018.

5. Các tổ chức đoàn thể của KTNN đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2018, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của đơn vị và xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm của mỗi tổ chức và vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy KTNN yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2018 theo Hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì nảy sinh, đề nghị thông tin kịp thời về Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN (qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể)/.

Nơi nhận:

- Đảng ủy KTNN (để b/c);
- UBKT và các ban tham mưu Đảng ủy;
- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc;
- BTV các tổ chức đoàn thể KTNN;
- Lưu: VPĐ-ĐT (1); Phòng ĐT (1).

**T/M ĐẢNG ỦY
TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO**



Lê Đình Thăng
Lê Đình Thăng